

BẢNG CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NĂM 2024

TT	Vị trí tuyển dụng	Vị trí việc làm/ Ngạch CDNN	Số lượng	Viên chức/ HDLĐ	Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể
I	GIẢNG VIÊN		28		
1	Trường Sư phạm		11		
	Khoa Toán	Giảng viên	1	Viên chức	- Có bằng Thạc sĩ trở lên các ngành về Toán Giải tích hoặc Xác suất thống kê và Toán ứng dụng; - Có kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, có công bố khoa học trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục Web of Science
		Trợ giảng	2	Viên chức	- Có bằng tốt nghiệp đại học loại xuất sắc ngành Sư phạm Toán học (SP Toán học chất lượng cao, Giảng dạy bằng Tiếng Anh); Có khả năng giảng dạy bằng Tiếng Anh.
	Khoa Tin học	Giảng viên/ Trợ giảng	1	Viên chức	Có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên các ngành về Công nghệ thông tin/Khoa học máy tính/Sư phạm Tin học; Ứng viên giảng viên phải có bằng Thạc sĩ các ngành về Công nghệ thông tin, LL&PPDH bộ môn Tin học. Ưu tiên tuyển dụng ứng viên làm giảng viên.
	Khoa Ngữ Văn	Giảng viên/ Trợ giảng	2	Viên chức	Có bằng tốt nghiệp đại học loại xuất sắc ngành Sư phạm Ngữ văn; Ứng viên giảng viên phải có thêm bằng Thạc sĩ các ngành về Ngữ văn. Ưu tiên tuyển dụng ứng viên làm giảng viên.
	Khoa Lịch sử	Giảng viên	1	Viên chức	Có bằng tiến sĩ ngành LL&PPDH bộ môn Lịch sử; Có kinh nghiệm giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học.
	Khoa Hóa học	Giảng viên	1	Viên chức	Có bằng Thạc sĩ ngành LL&PPDH bộ môn Hóa học
	Khoa Giáo dục tiểu học	Giảng viên/ Trợ giảng	1	Viên chức	Có bằng tốt nghiệp đại học ngành sư phạm Giáo dục tiểu học loại giỏi trở lên. Ứng viên giảng viên phải có thêm bằng Thạc sĩ các ngành về Giáo dục học, Giáo dục tiểu học. Ưu tiên tuyển dụng ứng viên làm giảng viên.
		Giảng viên	1	Viên chức	Có bằng Thạc sĩ các ngành về Giáo dục học/Quản lý giáo dục
	Khoa Giáo dục Mầm non	Giảng viên/ Trợ giảng	1	Viên chức	Có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên các ngành về mỹ thuật; Ứng viên giảng viên phải thêm có bằng Thạc sĩ trở lên. Ưu tiên tuyển dụng ứng viên làm giảng viên.
		Giảng viên	1	Viên chức	
3	Trường Kinh tế		2		
	Khoa Kinh tế	Giảng viên	1	Viên chức	Có bằng Thạc sĩ các ngành về kinh tế; Ưu tiên ứng viên có trình độ tiếng Anh IELTS hoặc tương đương trình độ tiếng Anh IELTS từ 6.0 trở lên hoặc tốt nghiệp đại học/ thạc sĩ nước ngoài bằng tiếng Anh.
	Khoa QTKD	Giảng viên	1	Viên chức	Có bằng Thạc sĩ các ngành về quản trị kinh doanh; Ưu tiên ứng viên có trình độ tiếng Anh IELTS hoặc tương đương trình độ tiếng Anh IELTS từ 6.0 trở lên hoặc tốt nghiệp đại học/thạc sĩ nước ngoài bằng tiếng Anh.
4	Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường		1		
	Bộ môn Điều dưỡng - Hóa dược	Giảng viên/ Trợ giảng	1	Viên chức	Có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên các ngành về Bác sĩ đa khoa, Dược sĩ, hoặc bằng thạc sĩ Điều dưỡng. Ứng viên giảng viên phải thêm có bằng Thạc sĩ trở lên. Ưu tiên tuyển dụng ứng viên làm giảng viên.
5	Viện Kỹ thuật và Công nghệ		5		
	Bộ môn Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Bộ môn CNKT Điện - Điện tử	Giảng viên/ Trợ giảng	1	Viên chức	Có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên các ngành về lĩnh vực Điện, Điện tử và Tự động hóa; Ứng viên giảng viên phải thêm có bằng Thạc sĩ trở lên. Ưu tiên tuyển dụng ứng viên làm giảng viên.
		Giảng viên	3	Viên chức	Có bằng thạc sĩ các ngành về Công nghệ Kỹ thuật ô tô/Cơ khí động lực/Kỹ thuật cơ điện tử
	Bộ môn KHMT và CNPM/Bộ môn Hệ thống và Mạng máy tính	Giảng viên/ Trợ giảng	1	Viên chức	Có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên các ngành về lĩnh vực Máy tính và Công nghệ thông tin; Ứng viên giảng viên phải thêm có bằng Thạc sĩ trở lên. Ưu tiên tuyển dụng ứng viên làm giảng viên.
6	Viện Nông nghiệp và Tài nguyên		1		
	Bộ môn Chăn nuôi - Thú y	Giảng viên	1	Viên chức	Có bằng Thạc sĩ các ngành về Thú y
7	Khoa Sư phạm Ngoại ngữ		5		
	Bộ môn PPGD tiếng Anh	Giảng viên/ Trợ giảng	3	Viên chức	Có bằng tốt nghiệp đại học loại Xuất sắc ngành Sư phạm Ngoại ngữ. Ứng viên giảng viên phải có bằng Thạc sĩ ngành LL&PPDH bộ môn tiếng Anh. Ưu tiên tuyển dụng ứng viên làm giảng viên.
		Giảng viên	1	Viên chức	Có bằng Thạc sĩ các ngành về Tiếng Anh
	Bộ môn Biên phiên dịch tiếng Anh	Giảng viên	1	Viên chức	Có bằng Thạc sĩ các ngành về Tiếng Anh
	Bộ môn Kỹ năng tiếng Anh	Giảng viên	1	Viên chức	Có bằng Thạc sĩ các ngành về Tiếng Anh/Lý luận và PP dạy học tiếng Anh
8	Khoa Xây dựng		2		
	Bộ môn Cầu đường	Giảng viên	1	Viên chức	Có bằng Thạc sĩ các ngành về lĩnh vực Xây dựng cầu đường, Xây dựng công trình giao thông
	Bộ môn Cơ sở xây dựng	Giảng viên	1	Viên chức	Có bằng Thạc sĩ các ngành về lĩnh vực xây dựng, kiến trúc
9	Trung tâm GDQPAN		1		
	Bộ môn Đường lối quân sự	Giảng viên	1	Viên chức	Có bằng Thạc sĩ các ngành về chính trị, quốc phòng an ninh
II	GAO VIÊN		7		
1	Trường Trung học Phổ thông Chuyên		2		
	Tổ Ngữ văn - Ngoại ngữ	Giáo viên chuyên Tiếng Anh	1	Viên chức	Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên ngành sư phạm Tiếng Anh; Ưu tiên ứng viên có trình độ tiếng Anh IELTS 7.0 trở lên.
		Giáo viên chuyên Văn	1	Viên chức	Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên ngành sư phạm Ngữ văn
2	Trường Tiểu học, THCS và THPT THSP		2		
	Tổ THPT	Giáo viên Toán	1	HDLĐ	Có bằng thạc sĩ các ngành về Toán học; Tốt nghiệp đại học ngành sư phạm Toán loại khá trở lên; Có kinh nghiệm giảng dạy ở các trường phổ thông.
	Tổ Xã hội	Giáo viên Thể dục	1	HDLĐ	Có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên ngành Sư phạm Giáo dục thể chất
3	Trường Mầm non thực hành		3		
	Cơ sở 1, cơ sở 2	Giáo viên	3	HDLĐ	Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên ngành Sư phạm Giáo dục mầm non; Ưu tiên tốt nghiệp đại học loại Xuất sắc.
III	CHUYÊN VIÊN		14		
1	Trung tâm GDQP&AN	Chuyên viên	1	HDLĐ	Có bằng tốt nghiệp đại học ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác
2	Trung tâm Nội trú	Chuyên viên	1	HDLĐ	Có bằng tốt nghiệp đại học ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác
3	Trung tâm KĐCLGD	Chuyên viên	2	HDLĐ	Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành về kế toán, kinh doanh và quản lý; Ưu tiên ứng viên đã có chứng chỉ bồi dưỡng về chương trình kiểm định viên giáo dục, ứng viên có kinh nghiệm làm việc về công tác văn phòng, kế toán.
4	Phòng Tổ chức Cán bộ	Chuyên viên	1	HDLĐ	Có bằng thạc sĩ các ngành về Luật học, Quản trị nhân sự
5	Trung tâm Đảm bảo chất lượng	Chuyên viên	1	HDLĐ	Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành về Luật học, quản lý giáo dục
6	Viện Nghiên cứu và Đào tạo trực tuyến	Chuyên viên	1	HDLĐ	Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành về quản lý giáo dục, đo lường đánh giá trong giáo dục
7	Phòng Kế hoạch - Tài chính	Chuyên viên	2	HDLĐ	Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành về Công nghệ thông tin/Khoa học máy tính
8	Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế	Chuyên viên	1	HDLĐ	Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành về lĩnh vực kinh doanh và quản lý, tài chính và kế toán; Có kỹ năng nghiệp vụ về kế toán.
9	Phòng Quản Trị và Đầu tư	Chuyên viên	1	HDLĐ	Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành về Ngôn ngữ Anh; Có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 7.0 trở lên.
10	Nhà Xuất bản Đại học Vinh	Chuyên viên	1	HDLĐ	Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành về Kỹ thuật điện
		Chuyên viên	1	HDLĐ	Có bằng kỹ sư các ngành CNTT, Kỹ thuật phần mềm; Có khả năng chế bản, xử lý kỹ thuật về hình ảnh.
	TỔNG CỘNG		49		

(*) Hình thức ưu tiên được áp dụng khi các ứng viên có cùng kết quả sát hạch chuyên môn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

BẢNG CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG THEO CHÍNH SÁCH THU HÚT NĂM 2024

TT	Vị trí tuyển dụng	Ngạch CDNN	Số lượng	Viên chức/ HDLĐ	Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể
1	Trường Sư phạm		2		
	Khoa Toán học	Giảng viên	1	Viên chức	- Có học hàm Phó Giáo sư chuyên ngành LL&PPDH bộ môn Toán - Có kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, Có công bố khoa học trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục Web of Science
	Khoa Ngữ Văn	Giảng viên	1	Viên chức	- Có học hàm Phó Giáo sư các chuyên ngành về Ngữ văn, Ngôn ngữ - Có kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, Có công bố khoa học trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục Web of Science, Scopus
2	Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn		2		
	Khoa Du lịch và Công tác xã hội	Giảng viên	1	Viên chức	Có trình độ Tiến sĩ các chuyên ngành về lĩnh vực Du lịch; Trường hợp không tuyển được ứng viên tiến sĩ thì ứng viên đang là nghiên cứu sinh chuyên ngành về Du lịch được xem xét, ký cam kết tạo nguồn, hợp đồng tạo nguồn.
	Khoa Chính trị và Báo chí	Giảng viên	1	Viên chức	Có trình độ Tiến sĩ chuyên ngành về Báo chí hoặc Truyền thông; Trường hợp không tuyển được ứng viên tiến sĩ thì ứng viên đang là nghiên cứu sinh chuyên ngành về Báo chí hoặc Truyền thông được xem xét, ký cam kết tạo nguồn, hợp đồng tạo nguồn.
3	Khoa Sư phạm Ngoại ngữ		2		
	Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành	Giảng viên	2	Viên chức	Có trình độ Tiến sĩ chuyên ngành về Tiếng Trung. Trường hợp không tuyển được ứng viên tiến sĩ thì ứng viên đang là nghiên cứu sinh chuyên ngành về Tiếng Trung được xem xét, ký cam kết tạo nguồn, hợp đồng tạo nguồn.
4	Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường		1		
	Bộ môn Điều dưỡng - Hóa dược	Giảng viên	1	Viên chức	Có trình độ Tiến sĩ chuyên ngành về Điều dưỡng, Y khoa hoặc Bác sĩ Chuyên khoa 2. Trường hợp không tuyển được ứng viên tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 thì ứng viên đang là nghiên cứu sinh chuyên ngành về Điều dưỡng, Y khoa, hoặc đang học bác sĩ chuyên khoa 2 được xem xét, ký cam kết tạo nguồn, hợp đồng tạo nguồn.
TỔNG CỘNG			7		